

คำแถลงนโยบาย
ในการบริหารราชการ ต่อสภาเทศบาลเมืองชัยนาท
ของ นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

ท่านประธานสภาที่เคารพ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ประกาศให้กระผม นายเจษฎา สี่พี่น้อง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทนั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรคหนึ่งและวรรคสาม แก้อำนาจโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเมืองชัยนาท สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักการตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้ง ความต้องการของประชาชนในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท ประกอบด้วย

๑. นโยบายเร่งด่วน

นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัด อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น บุคลากร และการบริหารจัดการภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนกักตัวตนเองอยู่ในเคหสถาน หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีคนอยู่อย่างหนาแน่น และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เร่งดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคและระบบคัดกรองในทุกชุมชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการดำเนินการ

๒. นโยบายเมืองแห่งสุขภาพ

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในเมืองชัยนาทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

๒.๑ พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยชุมชน อสม.ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด

๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

๒.๕ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒.๖ ดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็กเยาวชนและเด็กก่อนวัยเรียนในสถานศึกษาของเทศบาล

๓. นโยบายเมืองแห่งความปลอดภัย

เป็นนโยบายในการพัฒนาเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistic และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเมืองการบริหาร ประกอบด้วย

๓.๑ ปรับปรุง/ก่อสร้าง ถนน ทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะและระบบระบายน้ำเสีย เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสายตรวจจักรยาน อปพร.และงานป้องกันบรรเทา สาธารณะภัยเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาเหตุเดือดร้อนของประชาชนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนทางระบบออนไลน์(e-Service) ในงานบริการที่ สามารถทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนให้สามารถขอรับบริการจากเทศบาลได้โดยไม่ต้องเดินทางออกจาก เคหะสถาน

กระผมและคณะผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองชัยนาทให้เจริญก้าวหน้า และจะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงในวันนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

นายเจษฎา สี่พี่น้อง
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

"กลุ่มสุจริตธรรม" คิดเป็น ทำเป็น พร้อมพัฒนา

เกือบ 50 ปี (2517) ที่กลุ่มสุจริตธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเล็ก ๆ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวเทศบาลเมืองชัยนาทให้ทำหน้าที่พัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาท เพื่อความผาสุก อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

ในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา กลุ่ม "สุจริตธรรม" ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ เลือกกลุ่มสุจริตธรรมแบบยกทีมมาโดยตลอด รู้สึกเป็นเกียรติและเป็นหนี้บุญคุณของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ให้ความไว้วางใจ ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการพัฒนาเทศบาลแล้ว ยังคอยสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการบริหารงานของเทศบาล จนแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านไปได้ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีตที่ผ่านมา

เช่น เหตุอุทกภัยน้ำท่วม ในปี 2554 ที่ผ่านมานี้ ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ สามารถผ่านวิกฤตมาด้วยดี ตลอดจนถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน อสม. ผู้นำชุมชน พี่น้องสื่อมวลชน ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือร่วมใจในการควบคุมป้องกันโรคจนสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ การแพร่กระจายโรคได้

จากสถานการณ์ข้างต้นดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การเมืองท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเรื่องของ ความผูกพัน มิตรภาพ ร่วมมือร่วมใจกัน

ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ "กลุ่มสุจริตธรรม" ที่มีความพร้อม ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขออาสาเข้ามาพัฒนาเทศบาลเมืองชัยนาทให้เกิดความผาสุก เป็นเมืองที่มีแต่ความปลอดภัย เป็นเมืองแห่งสุภาพอย่างยั่งยืน ด้วยความรัก ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความผูกพันที่มีอย่างยาวนาน "กลุ่มสุจริตธรรม" ขอน้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองชัยนาทด้วยความเคารพ

"นายเจษฎา สี่พี่น้อง"

นโยบาย ที่จะทำ

- เมืองแห่งสุภาพอย่างยั่งยืน
- เมืองแห่งความปลอดภัย